



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

KỶ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XV Hoàn thành chương trình chất vấn và trả lời chất vấn



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Sau 2,5 ngày (3 - 5/11/2022) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, sôi nổi trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Tổng Thanh tra Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Cùng với các bộ trưởng, trưởng ngành chịu trách nhiệm trả lời chính, đã có 4/4 Phó Thủ tướng Chính phủ, 7 bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã tham gia trả lời giải trình làm rõ thêm các nội dung liên quan.

Tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp có 345 lượt đại biểu Quốc hội đảng ký tham gia chất vấn, trong đó có 149 lượt đại biểu đã chất vấn và 22 lượt đại biểu tranh luận; đã có 3 lượt đại biểu tỉnh Thái Bình với 6 ý kiến trực tiếp chất vấn Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; có 2 ý kiến chất vấn bằng văn bản.

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận kết quả phiên chất vấn tại kỳ họp này cho thấy các đại biểu Quốc hội đã nắm chắc tình hình thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước, nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, bám sát chủ đề chất vấn, đi thẳng vào vấn đề và tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng, trách nhiệm cao. Nhiều đại biểu Quốc hội đặt lại câu hỏi tranh luận đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém với mong muốn Chính phủ,

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Đức Chính, xã Nam Bình (Kiến Xương).



Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cán bộ và nhân dân thôn Thượng, xã An Tràng (Quỳnh Phụ).

Hội thi giai điệu tuổi hồng cụm thi đua số 2

Ngày 6/11, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị trong cụm thi đua số 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi giai điệu tuổi hồng năm 2022. Tới dự và chúc mừng có các đồng chí: Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Hội thi giai điệu tuổi hồng cụm thi đua số 2 có 6 đoàn tham gia, gồm: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh. Tham dự hội thi, 25 tiết mục ở các thể loại: đơn ca, tốp ca, múa, độc tấu nhạc cụ và dân tộc, nhảy hiện đại... với nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, trường lớp, thầy cô và bạn bè; thể hiện ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Các tiết mục tham dự hội thi đã được tuyển chọn qua các hội thi cấp

tỉnh và được dàn dựng công phu với cách trình diễn sáng tạo, tươi trẻ, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó, đem đến cho ban tổ chức, khán giả những ấn tượng khó quên.

Hội thi giai điệu tuổi hồng là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho học sinh. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các đơn vị giáo dục, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình. Giải nhì được trao cho Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình. Giải ba toàn đoàn thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương. Ngoài ra,



Các đồng chí: Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi.

ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba dành cho các tiết mục xuất sắc nhất. Trong số 6 giải nhất dành cho các tiết mục, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thái Bình có 2 tiết mục là đơn ca nữ ca khúc "Trên đỉnh Phù Vân" và hát múa liên khúc "36 phố phường".

TU ANH

Gặp mặt kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Thái Bình vừa tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2022).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử hào hùng và sức sống trường tồn của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với dân tộc Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Tinh hữu nghị của hai dân tộc Việt - Nga được hun đúc qua năm tháng, mãi gắn bó thủy chung và trở thành mẫu mực trong mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Trong những năm tháng kháng chiến và xây dựng đất nước, hàng nghìn người con Thái Bình luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của dân tộc Nga cùng những kỷ niệm tốt đẹp trong thời gian đã sinh sống, học tập và lao động tại Nga và Liên Xô trước đây.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Thái Bình được thành lập năm 2015, đến nay có gần 300 hội viên, hoạt động tại 4 ban chuyên môn và 15 chi hội. Hội viên đã đoàn kết, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác hữu nghị, tích cực giúp đỡ nhau trong cuộc sống, hỗ trợ phát triển kinh tế. Hội đã tổ chức cho hội viên tham gia nhiều đợt giao lưu, trao đổi, cập nhật tình hình kinh tế - xã hội, du lịch, văn hóa giữa 2 nước Việt Nam, Liên bang Nga. Tổ chức quyên góp hàng trăm triệu đồng ủng hộ các hoạt động xây dựng các công trình hữu nghị, cứu trợ thiên tai, an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh... qua đó góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp tác với các địa phương, tổ chức và nhân dân Nga, tích cực thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác đối ngoại và ngoại giao của Đảng và Nhà nước nhằm không ngừng nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

TRINH CƯỜNG

QUỲNH PHỤ Trao 171 Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Huyện ủy Quỳnh Phụ vừa tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi đảng.

Trong đợt này, huyện Quỳnh Phụ có 171 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, trong đó có 4 đảng viên 75 năm tuổi đảng, 1 đảng viên 70 năm tuổi đảng, 2 đảng viên 65 năm tuổi đảng...

Tại các địa điểm trao Huy hiệu Đảng, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ ghi nhận những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, là những tấm gương sáng để thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi theo.

ANH THỨ

KIẾN XƯƠNG

Nhộn nhịp làng nghề



Làng nghề chạm bạc Đồng Xâm, xã Hồng Thái (Kiến Xương) chưa bao giờ ngưng tiếng búa.

Thời gian qua, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng nghề và làng nghề trên địa bàn huyện Kiến Xương vẫn cơ bản giữ ổn định và có bước phát triển. Đến nay, toàn huyện có gần 9.600 hộ tham gia làm nghề, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

(Xem trang 2)